

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
	ผู้มาประชุม			
๑	นางนิระดาพร โสชาลี	ประธานสภา/สมาชิกสภา หมู่ ๑๑	นิระดาพร โสชาลี	
๒	นายเทิดศักดิ์ คนมีสัตย์	รองประธานสภา/สมาชิกสภา หมู่ ๒	เทิดศักดิ์ คนมีสัตย์	
๓	นายทองทง นาเหล็ก	สมาชิกสภา หมู่ ๑	ทองทง นาเหล็ก	
๔	นายบพิธ สุวรรณภูสีหิ	สมาชิกสภา หมู่ ๓	บพิธ สุวรรณภูสีหิ	
๕	นายบุญมี หม่อมลุดัน	สมาชิกสภา หมู่ ๔	บุญมี หม่อมลุดัน	
๖	นายประมวล ยิ่งนอก	สมาชิกสภา หมู่ ๕	ประมวล ยิ่งนอก	
๗	นายสำรอง ผางแพ่ง	สมาชิกสภา หมู่ ๖	สำรอง ผางแพ่ง	
๘	นายมังกร ชูเชิด	สมาชิกสภา หมู่ ๗	มังกร ชูเชิด	
๙	นายภาณุวัชร บุญเทพ	สมาชิกสภา หมู่ ๘	ภาณุวัชร บุญเทพ	
๑๐	นายสมพร วินซีแซง	สมาชิกสภา หมู่ ๙	สมพร วินซีแซง	
๑๑	นายสุรพล ศรีบุญเรือน	สมาชิกสภา หมู่ ๑๐	สุรพล ศรีบุญเรือน	
๑๒	นายพิเชษฐ ปานด้วง	สมาชิกสภา หมู่ ๑๒	พิเชษฐ ปานด้วง	
๑๓	นางแดง ศรทศพล	สมาชิกสภา หมู่ ๑๓	แดง ศรทศพล	
๑๔	นายประยูร ศรีโพนเพ็ก	สมาชิกสภา หมู่ ๑๔	ประยูร ศรีโพนเพ็ก	
๑๕	นายไกรสิทธิ จำปามี	เลขานุการสภา อบต.	ไกรสิทธิ จำปามี	
	ผู้ไม่มาประชุม			
	- ไม่มี			
	ผู้เข้าร่วมประชุม			
๑	นายพลิชฐ์ ถมปัต	นายก อบต.	พลิชฐ์ ถมปัต	
๒	นายสมบัติ ปานด้วง	รองนายก อบต.	สมบัติ ปานด้วง	
๓	นายนิพนธ์ สามล	รองนายก อบต.	นิพนธ์ สามล	
๔	นายนิธิเดช พิมพ์พิค้อ	เลขานุการนายก อบต.	นิธิเดช พิมพ์พิค้อ	
๕	จ.อ.สุภัช สีราบัว	รองปลัด อบต.	สุภัช สีราบัว	
๖	นายเฉลิม โคตรทา	ผอ.กองช่าง	เฉลิม โคตรทา	
๗	นางรัตน์ พิมพ์ลัย	หน.สำนักปลัด	รัตน์ พิมพ์ลัย	
๘	นางสาววิไลลักษณ์ วันจงคำ	ผอ.กองคลัง	วิไลลักษณ์ วันจงคำ	
๙	นางสาวอุมาภรณ์ นาเหล็ก	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	อุมาภรณ์ นาเหล็ก	
๑๐	นางสาวฐานิตา ชารี	นักจัดการงานทั่วไป	ฐานิตา ชารี	
๑๑	พ.จ.อ.ธีรพงษ์ ศรีสด	เจ้าพนักงานธุรการ	ธีรพงษ์ ศรีสด	
๑๒	นางสาวมานิดา คำภู	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	มานิดา คำภู	

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๓	นายวีระพล เสมอกกลาง	ผช.จนท.ธุรการ	วีระพล เสมอกกลาง	
๑๔	นายพีระวัฒน์ เอนกรัตน์	ผช.นายช่างโยธา	พีระวัฒน์ เอนกรัตน์	
๑๕	นางสาวพรลภัส ผงสา	ผช.นักวิเคราะห์ฯ	พรลภัส ผงสา	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ปลัด อบต.

เลขานุการสภาฯ

-เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน บัดนี้ได้เวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน เข้าประชุม จำนวน ๑๔ คน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอเชิญครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

นางนิระดาพร โสชาติ

ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-สวัสดิ์ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคน รวมถึงผู้แทนประชาชนในพื้นที่ตำบลสวนหม่อนที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เพื่อพิจารณาญัตติ เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) และญัตติ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามบทบัญญัติมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้เสนอญัตติ เนื่องจากต้องให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่บัญญัติไว้ ซึ่งที่ประชุมจะได้พิจารณาในระเบียบวาระต่อไป

ที่ประชุม

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

นางนิระดาพร โสชาติ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

(การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕)

-ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ซึ่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้พิมพ์รายงานการประชุมสภาฯ

และประธานสภาฯ จัดส่งให้สมาชิกสภาฯทุกท่านพร้อมกับหนังสือเรียกประชุม เพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสตรวจดูก่อนการประชุมแล้วนั้น เมื่อท่านได้ตรวจดูแล้ว จะแก้ไขเพิ่มเติม ข้อความใดหรือไม่

-เมื่อที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ขอเสนอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมามีมติฉันจะขอมติที่ประชุม หากท่านใด “เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ กรุณายกมือขึ้น”

(เห็นควรรับรอง ๑๓ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)

-รับรอง

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

ญัตติการพิจารณา

๓.๑ ญัตติรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

นางนิระดาพร โสชาติ

ประธานสภาฯ

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดว่า ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำรายงานผล ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ฯลฯ

-ต่อไปจึงขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้เสนอรายงานผลและความเห็น ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับรายงานจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขอเชิญค่ะ

นายพลิชฐ์ ถมปัด

นายก อบต.

-เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายพลิชฐ์ ถมปัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ผมขอเสนอรายงานผล และความเห็น ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับรายงานจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

- รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ได้จัดทำเป็นเอกสารตามที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ดูแล้ว ซึ่งมีจำนวน ๒๘ หน้า จะมีรายละเอียดแบ่งออกเป็นกิจกรรมจำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ จำนวน ๑๕ โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๒๑,๖๖๕,๒๘๙ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน จำนวน ๑๘ โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๕,๔๘๖,๐๘๗ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จำนวน ๑๒ โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๕๐๑,๙๘๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๗ โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๓๖๗,๗๗๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี จำนวน ๑๒๐ โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑๔,๓๕๗,๒๓๒ บาท

จึงขอรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้รับทราบ

นางนิระดาพร โสชาลี
ประธานสภาฯ

-ขอบคุณท่าน นายก อบต.คະ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับการรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้รายงานหรือไม่คะ

นายเทอดศักดิ์ คนมีสัตย์
รองประธานฯ/ส.อบต ม.๒

เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯทุกท่าน ตามที่ท่านนายก อบต.ได้รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ มานี้เห็นว่า เอกสารในหน้าที่ ๔ แบบสรุปโครงการกิจกรรมยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองและชุมชน โครงการในลำดับที่ ๒ และ โครงการลำดับที่ ๗ ซ้ำซ้อนกัน

มติที่ประชุม

-เห็นชอบให้ตัดโครงการในลำดับที่ ๒ ออก

นายเทอดศักดิ์ คนมีสัตย์
รองประธานฯ/ส.อบต ม.๒

ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ เพิ่มเติมว่า เอกสารในหน้าที่ ๒๗ แบบสรุปโครงการกิจกรรมยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โครงการในลำดับที่ ๑๑๙ ระบุงบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณใช้ไป ๑๐๒,๙๒๕.๒๐ งบประมาณคงเหลือ ๒๙๗,๐๗๔.๘๐ บาท เห็นว่าไม่ถูกต้องน่าจะบวกกลับตัวเลขคลาดเคลื่อน

นางสาวอุมาภรณ์ นาเหล็ก
นักวิเคราะห์ฯ

ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ โดยในช่องงบประมาณที่ใช้ไปแก้เป็น ๑๐๑,๒๘๒ บาท และช่องงบประมาณคงเหลือแก้เป็น ๒๙๘,๗๑๘ บาท

มติที่ประชุม

-รับทราบเห็นชอบให้แก้ไขตามที่ชี้แจง

นางนิระดาพร โสชาลี
ประธานสภาฯ

-ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายดิฉันจะขอมติที่ประชุมนะคะ
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดรับรองรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กรุณายกมือขึ้น ค่ะ

(รับรอง ๑๓ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)

มติที่ประชุม

-รับรองรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒ ยุติรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

นางนิระดาพร โสชาลี
ประธานสภาฯ

-ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคแรก บัญญัติว่า “ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาฯ เรียกประชุมสภาฯ เพื่อให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาฯ โดยไม่การลงมติ “ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า บัญญัติว่า “ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี”
-ต่อไปจึงขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ขอเชิญค่ะ

นายพลีษฐ์ ถมปัด
นายก อบต.

-เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน กระผมนายพลีษฐ์ ถมปัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน กระผมขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภา

องค์การบริหารส่วนตำบล ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดทำเป็นเอกสารตามที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ดูแล้ว ซึ่งมีจำนวน ๓๐ หน้า โดยรายละเอียดแบ่งออกเป็นนโยบายจำนวน ๖ ด้าน ดังนี้

๑.นโยบายด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑๓ โครงการ
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๙๔๙,๙๐๕ บาท

๒.นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ จำนวน ๑๒ โครงการ
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๕๐๑,๙๘๐ บาท

๓.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑๘ โครงการ
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๕,๔๙๔,๒๔๒ บาท

๔.นโยบายด้านการพัฒนาสังคม จำนวน ๑๕ โครงการ
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๘๒๒,๕๘๐ บาท

๕.นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๒ โครงการ
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๗๖๑,๖๔๒ บาท

๕.นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร จำนวน ๑๒๐ โครงการ
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑๔,๒๕๑,๗๕๖.๔๘ บาท

จึงขอรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้รับทราบ

นางนิระดาพร โสชาติ
ประธานสภาฯ

-ขอขอบคุณท่าน นาย ออบต.ค๊ะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับการรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้รายงานหรือไม่ค๊ะ

นางนิระดาพร โสชาติ
ประธานสภาฯ

-ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามดิฉันจะขอมติที่ประชุมนะค๊ะ
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดรับรองรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน กรุณายกมือขึ้น ค๊ะ (รับรอง ๑๓ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)

มติที่ประชุม

-รับรองรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน

๓.๓ ยุติติขอความเห็นชอบในการดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พอ.สธ.) องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน และกำหนดพื้นที่ป่าสาธารณะแหล่งกักทุ่ง เป็นพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

นางนิระดาพร โสชาติ
ประธานสภาฯ

-ขอเชิญปลัด ออบต.ได้ชี้แจง

นายไกรสิทธิ์ จำปามี
ปลัด ออบต.

-เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอชี้แจงเกี่ยวกับยุติติขอความเห็นชอบในการดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พอ.สธ.) ดังนี้
-ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประสานขอความร่วมมือมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พอ.สธ.) โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทย และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร เพื่อให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงประชาชนชาวไทย เพื่อให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากร สามารถสื่อสารถึง

กันได้ทั่วประเทศ ซึ่งจะมีการดำเนินการดำเนินงาน ดังนี้

๑.กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร มีกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปกป้องทรัพยากร

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร

๒.กรอบการใช้ประโยชน์

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร

กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร

๓.กรอบการสร้างจิตสำนึก

กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

-โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พอ.สธ.) องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้เข้าเป็นสมาชิกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ที่ ขก ๘๗๒๐๑/๑๑๔๘ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้ตอบรับการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ตามหนังสือที่ พว ๐๐๐๑(อพ)๔๒๒๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยลำดับสมาชิกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน คือ ๘-๖๔๐๓๐๘ เนื่องจากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุดใหม่ ประกอบกับมีนโยบายในการกำหนดพื้นที่ปกป้องทรัพยากรท้องถิ่นจากเดิมป่าโคกหลวงโดยเปลี่ยนเป็นป่าสาธารณะเหล่ากกทุ่ง จึงได้เสนอขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนให้ความเป็นชอบ

จำเอนสุภัช สีราบัว

รองปลัด อบต.

-เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนหม่อน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พอ.สธ.) ตามรายละเอียด POWER POINT

ดังต่อไปนี้ (รองปลัด อบต.ได้ฉาย POWER POINT พร้อมอธิบายให้ที่ประชุมได้รับทราบ)

นางนิระดาพร โสชาติ

ประธานสภาฯ

-ขอบคุณท่าน ปลัด อบต.ท่านรองปลัด อบต.ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ

นายกทอง นาเหล็ก

ส.อบต.หมู่ ๑

-เรียนท่านประธาน กระผมนายทอง นาเหล็ก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน หมู่ที่ ๑ กระผมเห็นด้วยในการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พอ.สธ.)

นายบุญมี หม่อมลุดัน

ส.อบต.หมู่ ๔

-เรียนท่านประธาน กระผมนายบุญมี หม่อมลุดัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน หมู่ที่ ๔ กระผมเห็นด้วยในการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พอ.สธ.) เนื่องจากก่อนหน้านี้้องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนเคยได้เข้าร่วมและมีข้อมูลอยู่แล้วสามารถดำเนินการต่อได้เลย

นางนิระดาพร โสชาติ

ประธานสภาฯ

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ

-ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามดิฉันจะขอมติที่ประชุมนะคะ

-สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พอ.สธ.) และกำหนดพื้นที่ป่าสาธารณะเหล่ากหุ้ง เป็นพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น กรุณายกมือขึ้น ค่ะ (รับรอง ๑๓ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)

มติที่ประชุม

-เห็นชอบเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พอ.สธ.) และกำหนดพื้นที่ป่าสาธารณะเหล่ากหุ้ง เป็นพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

ระเบียบวาระที่ ๔

นางนิระดาพร โสชาติ

(ประธานสภาฯ)

นายประยูร ศรีโพนเพ็ก

ส.อบต.หมู่ ๑๔

เรื่องอื่นๆ

-ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่

-เรียนท่านประธาน กระผมนายประยูร ศรีโพนเพ็ก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน หมู่ ๑๔ กระผมขอสอบถามเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านกอก หมู่ ๑๔ จำนวน ๔ จุด สอบถามช่างไฟจาก อบต.ได้รับแจ้งว่ากระแสไฟฟ้าไปไม่ถึงขอให้แก้ไขให้ด้วย

นายเทอดศักดิ์ คนมีสัตย์

ส.อบต.หมู่ ๒

-เรียนท่านประธาน กระผมเทอดศักดิ์ คนมีสัตย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน หมู่ ๒ กระผมมีเรื่องสอบถามท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

๑.การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนที่จะมีขึ้นในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เกี่ยวกับการแบ่งที่การแข่งขันออกเป็นโซน มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

๒.สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่างๆ ได้ดำเนินการถึงไหน เช่นงบซ่อมแซม งบฉุกเฉิน งบเงินสะสม เป็นต้น

๓.ตามระเบียบวาระการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในวาระที่ผ่านมา ในส่วนของเงินงบกลางสำรองจากตามข้อมูลใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่หมด งบประมาณส่วนที่เหลือเหล่านั้นไปอยู่ที่ไหน

นางนิระดาพร โสชาติ

(ประธานสภาฯ)

-ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้ามีเรื่องอะไรให้สอบถามได้จะได้ขอเชิญท่านนายก อบต.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ตอบไปในคราวเดียวกันเลย

-เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีก ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงตามที่สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามค่ะ

นายพลิชฐ์ ถมปัด

นายก อบต.

-เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน กระผมนายพลิชฐ์ ถมปัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนขอชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่สมาชิกสภา อบต.สอบถามดังนี้

๑.เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านกอก หมู่ ๑๔ จำนวน ๔ จุด จะมอบหมายให้ช่างไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลไปดำเนินการแก้ไขให้โดยเร็ว

๒.การการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนที่จะมีขึ้นในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เราแบ่งหมู่บ้านที่อยู่ฝั่งทิศตะวันออกของถนนสายมัญจาคีรี - บ้านทุ่ม เป็นโซนตะวันออก หมู่บ้านที่อยู่ฝั่งทิศตะวันตกของถนนสายมัญจาคีรี - บ้านทุ่ม เป็นโซนตะวันตก กีฬาทุกประเภทก็จะแข่งขันกันระหว่างทีมของโซนตะวันออกกับทีมตะวันตก

๓.เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่างๆ ในช่วงขณะเกิดอุทกภัยและหลังจากเกิดอุทกภัยได้ให้หมู่บ้านทำหนังสือรายงานความเสียหายเข้ามายัง อบต. และได้ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จแล้วเป็นบางส่วน บางส่วนอยู่ระหว่างหาผู้รับจ้างคาดว่าจะแล้วเสร็จหลังปีใหม่ หากหมู่บ้านใดยังไม่รายงานมาขอให้รีบดำเนินการจะได้ออกไปสำรวจและดำเนินการใช้จ่ายเงินไปดำเนินการ ซึ่งหากมีงบประมาณไม่เพียงพอก็จะขออนุมัติใช้จ่ายจากเงินสะสม

นายเฉลิม โคตรทา
ผอ.กองช่าง

-เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน กระผมนายเฉลิม โคตรทา ผู้อำนวยการกองช่างฯ ขอชี้แจงโครงการต่างๆที่หมู่บ้านได้แจ้งมายัง อบต. ดังต่อไปนี้

โครงการที่สำรวจเสร็จและทำสัญญาจ้างแล้ว

- ๑.ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร จำนวน ๒ ช่วง บ้านขาม หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๓๒,๙๐๐ บาท
- ๒.ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง บ้านกอก หมู่ที่ ๑๔ งบประมาณ ๓๓,๕๐๐ บาท
- ๓.ซ่อมแซมแนวป้องกันตลิ่ง บ้านเหล่ากอก หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ บาท
- ๔.ซ่อมแซมวางท่อ คสล.หนองจิก บ้านป่าฝุ หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๔๘,๕๐๐ บาท
- ๕.ซ่อมแซมแนวป้องกันตลิ่งลำห้วยปากดาว บ้านเหล่ากอก หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๔๐,๘๐๐ บาท

โครงการที่สำรวจเสร็จและอยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง

- ๑.ซ่อมแซมถนนทางเข้า – ออกพื้นที่การเกษตร บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๕๑,๙๐๐ บาท
- ๒.ซ่อมแซมคลองตาดคอนกรีต บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ ๑๐,๓๐๐ บาท
- ๓.ซ่อมแซมถนน คสล.บ้านกอก หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๓๒,๐๐๐ บาท
- ๔.ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกอก หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท
- ๕.ซ่อมแซมคลองตาดคอนกรีตและถมดินลำห้วย(ขาด) บ้านกอก หมู่ที่ ๑๔ งบประมาณ ๖๑,๔๐๐ บาท
- ๖.ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ ๓๕,๕๐๐ บาท

โครงการที่กำลังออกสำรวจ

- ๑.ซ่อมแซมถนนลูกรัง(ท้ายบ้าน) บ้านโนนพยอม หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๕๕,๓๐๐ บาท
- ๒.ก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำ ซอยบ้านนายเสวต ค้างม บ้านมูลตุน หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๓๘,๐๐๐ บาท
- ๓.ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๑๒๑,๖๐๐ บาท
- ๔.ซ่อมแซมผิวจราจร(เส้นทางเข้าหมู่บ้าน ซ่อมแซมถนน คสล.+ทำไหล่ทาง) บ้านมูลตุน หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๔๓๐,๔๐๐ บาท
- ๕.ซ่อมแซมถนนลูกรังหนองซำควาย บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๑๑๑,๙๐๐ บาท

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยัง โยธาธิการจังหวัดขอนแก่น กรมเจ้าท่า ประสานงานไปยัง ท่านสมศักดิ์ คุณเงิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อำเภอมัญจาคีรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก่โครงการซ่อมแซมตลิ่งริมแม่น้ำชี จำนวน ๓ จุด ความยาวจุดละ ๕๐๐ เมตร งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

นางสาวอุมาภรณ์ นาเหล็ก
นักวิเคราะห์ฯ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ดิฉันนางสาวอุมาภรณ์ นาเหล็ก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอชี้แจงว่าในกรณีที่มีการโอนเงินงบประมาณมาเพิ่มในรายการเงินสำรองจ่ายเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ หากเงินงบประมาณดังกล่าวไม่ได้ใช้เนื่องจากมีเหตุจำเป็นใดๆ เงินดังกล่าวนั้นจะตกเป็นเงินสะสม

นายพลีษฐ์ ถมปัด
นายก อบต.

-เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน กระผมนายพลีษฐ์ ถมปัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนขอแจ้งเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมดังนี้

๑.องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้ดำเนินการรายงานข้อมูลครัวเรือนที่เข้าร่วมการจัดทำถังขยะเปียกลดโคกร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วครบร้อยเปอร์เซ็นต์

๒.วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนจะจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนทุกท่านเข้าร่วม โดยรายละเอียดในการจัดกิจกรรมได้ส่งหนังสือแจ้งให้ทุกท่านทราบแล้ว

ที่ประชุม

นางนิระดาพร โสชาติ
(ประธานสภาฯ)

-รับทราบ

-ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนท่านใดประสงค์จะอภิปรายเรื่องอื่นอีกหรือไม่

-เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีก ขอขอบท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการทุกคน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนทุกท่านที่ร่วมดำเนินการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้สั่งปิดประชุม

-เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.

(ลงชื่อ) ไกรสิทธิ์ จำปามี ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายไกรสิทธิ์ จำปามี)

เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

บันทึกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

วันนี้เวลา ๑๐.๐๐ น.คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ แล้วปรากฏว่ามีข้อความที่จดบันทึกไว้ถูกต้อง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประยูร ศรีโพนเพ็ก ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายประยูร ศรีโพนเพ็ก)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

(ลงชื่อ) แดง ศรทศพล กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นางแดง ศรทศพล)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

(ลงชื่อ) สำรอง ผางแพ่ง กรรมการและเลขานุการ
(นายสำรอง ผางแพ่ง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

■ การรับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้มีมติให้การรับรองแล้ว เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

(ลงชื่อ) นิระดาพร โสชาติ

(นางนิระดาพร โสชาติ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖